

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu
UNESCO Đắk Nông năm 2021

I. KẾT QUẢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2020

Ngày 28/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 98/CTr-UBND về xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông năm 2020. Kết quả, tình hình thực hiện Chương trình như sau:

1. Công tác đầu tư và phát triển các điểm đến trong vùng Công viên địa chất

Chương trình hành động năm 2020 xác định tập trung đầu tư, phát triển các điểm du lịch của Công viên địa chất đã được hình thành theo các tuyến của Công viên địa chất. Tuy nhiên, đến nay việc đầu tư phát triển tại 44 điểm thuộc 3 tuyến của Công viên địa chất chưa đạt được kết quả như Chương trình đã đề ra. Ngày 16/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5321/UBND-KGVX về việc chọn các điểm tiêu biểu trong khu vực CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông để đầu tư cơ sở vật chất gồm: Đầu tư nâng cấp mở rộng Điểm số 17 (cầu Sêrêpôk) tại huyện Cư Jút; Đầu tư nâng cấp mở rộng Điểm số 8 (Núi lửa Năm Kar) và điểm số 10 (Cánh đồng lúa ven núi lửa) tại huyện Krông Nô; Đầu tư mới Trung tâm thông tin CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông của huyện Đắk Song tại ngã tư Cầu 20; Đầu tư mới điểm dừng chân giới thiệu 02 điểm địa chất: Điểm số 4 (Mỏ nguyên liệu Nhôm) và Điểm số 5 (Mỏ Cao lạnh) tại huyện Đắk Glong.

Các điểm còn lại do các đơn vị, địa phương khác làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên hiện nay các điểm chưa được đầu tư và thực hiện các nội dung như Chương trình hành động năm 2020 đã đề ra.

2. Công tác nghiên cứu và hợp tác khoa học về Công viên địa chất

Chương trình hành động năm 2020 có nhiệm vụ phối hợp với các cơ sở khoa học nghiên cứu xác định thêm các giá trị địa chất mang tầm quốc tế, quốc gia bổ sung hồ sơ nhằm phục vụ công tác tái thẩm định Công viên địa chất trong thời gian tới; Nghiên cứu các chuyên đề về văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong vùng Công viên địa chất.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan nên đến nay việc nghiên cứu xác định thêm các giá trị địa chất mang tầm quốc tế chưa được thực hiện; Việc nghiên cứu các chuyên đề về văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm bảo

tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong vùng Công viên địa chất đã được thực hiện, nhưng chưa chuyên sâu, mới dừng lại ở hoạt động chuyên môn của ngành, như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam điều tra, khảo sát xây dựng hồ sơ Dân ca M'Nông trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; điều tra khảo sát và tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh.

3. Bảo vệ di sản, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu trong vùng Công viên địa chất

Việc tăng cường bảo vệ các điểm di sản địa chất, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, xói mòn do thiên tai, thời tiết và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang được triển khai, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí để triển khai chương trình biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai về môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã phối hợp với các chuyên gia tư vấn để xây dựng dự thảo Đề án khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy tổng thể các giá trị di sản của Công viên địa chất. Hiện nay, Đề án cơ bản hoàn thành và đã được các Sở, ngành liên quan góp ý, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh ban hành Đề án trong năm 2021.

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong vùng Công viên địa chất

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, được thực hiện hàng năm. Năm 2020, Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tổ chức 04 lớp tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng tại các huyện Cư Jút (1 lớp), Krông Nô (01 lớp) và Đắk Glong (02 lớp). Tổ chức truyền dạy và chuyển giao kỹ thuật làm đồ lưu niệm từ quả thông tại huyện Đắk Glong.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho học sinh THPT theo hình thức quay phim thuyết trình bằng tiếng Anh về 44 điểm đến theo 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Kết quả vòng thi cơ sở cấp trường (triển khai từ tháng 9 đến tháng 11/2020) có 29/31 trường có cấp THPT đã tổ chức cuộc thi với 1.050 lượt học sinh cấp THPT tham gia. Sau khi kết thúc vòng thi cơ sở cấp trường, các đơn vị đã gửi hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh với 180 sản phẩm, dự án của 482 thí sinh tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các hoạt động tổng hợp, chấm thi và trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích theo khối lớp cho 123 dự án đạt thành tích xuất sắc.

Năm 2020, duy trì mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên báo Đắk Nông và Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Cụ thể, trên Báo Đắk Nông thực hiện phát hành 10 kỳ/năm, trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông thực hiện 04 kỳ/năm. Ngoài ra, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông phối hợp với Ban Khoa giáo – Đài truyền hình Việt Nam thực hiện 05 tập phim phóng sự về di sản địa chất của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã phát sóng trên

VTV2 và phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện ký sự về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông gồm 06 tập phim dự kiến phát sóng trong năm 2021.

5. Xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch trong vùng Công viên địa chất

Năm 2020, tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công ty sự kiện tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch bao gồm Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II, Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch tỉnh Đắk Nông, vòng bán kết và chung kết Cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam lần thứ II năm 2020... Những hoạt động nêu trên góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của tỉnh nói chung, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nói riêng.

Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã phối hợp với nhóm chuyên gia khảo sát sơ bộ để xây dựng tuyến du lịch thứ 4 của Công viên địa chất và phát triển các loại sản phẩm, tour du lịch tại khu vực huyện Cư Jút và các điểm lân cận; nghiên cứu việc thành lập Trung tâm thông tin tại Cư Jút cho tuyến du lịch thứ 4 của Công viên địa chất vào tháng 11/2020. Tuy nhiên, đến nay nhóm chuyên gia chưa có ý kiến chính thức về nội dung tuyến du lịch thứ 4. Đồng thời, Ban quản lý Công viên địa chất đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, góp phần hình thành tuyến du lịch thứ 4 của Công viên địa chất. Đến nay, đã hoàn thành dự thảo, tổ chức cho các Sở, ngành đi khảo sát thực địa, góp ý chỉnh sửa hoàn thiện mô hình và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, sau đó sẽ chuyển giao cho địa phương để phát triển du lịch cộng đồng.

Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã xây dựng, xuất bản các loại tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh, phóng sự phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch Công viên địa chất, cụ thể: Xuất bản Cẩm nang Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông bằng song ngữ; cuốn Truyền thuyết Nâm Blang; phim hoạt hình Truyền thuyết Nâm Blang; video quảng bá tại Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Đắk Nông; phóng sự quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất phục vụ tại Lễ công bố Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; chỉnh sửa, in ấn 8 loại tờ rơi giới thiệu chung về Công viên địa chất toàn cầu và 03 tuyến của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; đồng thời, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, thông qua nhân vật đại diện, biểu trưng, hiện vật cụ thể gồm: Logo, trang phục, mũ đồng phục, túi xách, nhân vật hướng dẫn viên du lịch “ào”...

Trong năm 2020, Ban Quản lý Công viên địa chất tiếp tục vận động để phát triển mạng lưới đối tác của Công viên địa chất với các đơn vị lữ hành, các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch tại địa phương và đối tác phát triển các sản phẩm địa phương trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Tuy nhiên, việc tham gia làm thành viên đối tác chính thức của Công viên địa chất còn hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó cơ bản vẫn do hoạt động du lịch

của tỉnh chưa phát triển mạnh, chưa phát triển các dịch vụ kèm theo như cửa hàng bán lẻ những sản phẩm của địa phương trong vùng Công viên địa chất, chưa phát triển làng nghề phục vụ tham quan và sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch...

6. Tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất quốc gia và quốc tế

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tham gia các hoạt động của Mạng lưới công viên địa chất quốc tế bị hủy bỏ, điều chỉnh sang năm 2021.

Ban Quản lý Công viên địa chất Đăk Nông đã tham gia hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất trong nước như: tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đòng Vần vào tháng 11/2020; tham dự Tổng kết Mạng lưới Công viên địa chất Việt Nam và UBQG UNESCO Việt Nam.

7. Xây dựng bộ máy Ban Quản lý và các kế hoạch quản lý, phát triển Công viên địa chất

Hiện nay, Ban Quản lý Công viên địa chất Đăk Nông đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp tục ký Hợp đồng với chuyên gia tư vấn. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương, Ban Quản lý sẽ triển khai cụ thể các bước bảo đảm đúng quy trình quy định.

Việc thành lập bộ máy Ban Quản lý/Ban điều phối Công viên địa chất Đăk Nông để quản lý, vận hành Công viên địa chất sau khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đã được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ xây dựng đề án và tham mưu thực hiện. Đến nay, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo và đang tham mưu các bước tiếp theo để thành lập Ban Quản lý đảm bảo các quy định.

Do nhiều yếu tố khách quan nên việc xây dựng đội ngũ nhân viên thường trực tại các điểm để tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác đón tiếp khách tham quan chưa được triển khai thực hiện theo nội dung Chương trình hành động.

* Nhìn chung, các nội dung của Chương trình hành động năm 2020 chưa đạt kết quả đã đề ra. Hiện trạng đầu tư, vận hành tại các điểm chưa có sự thay đổi rõ nét, các địa phương chưa có hành động quyết liệt cụ thể, chưa bám sát Chương trình hành động để có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Vì vậy trong năm 2021, các đơn vị, địa phương liên quan phải tập trung triển khai thực hiện các nội dung Chương trình hành động (đã được lồng ghép các nội dung chưa thực hiện trong năm 2020) để đảm bảo việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất đáp ứng được yêu cầu thực tế về phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo các yêu cầu của UNESCO cho lần tái thẩm định tiếp theo vào năm 2023.

Việc xây dựng và phát triển bền vững Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông theo định hướng của UNESCO không chỉ góp phần phát

triển du lịch, bảo tồn các giá trị di sản của địa phương mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2021

1. Tiếp tục đầu tư và phát triển các điểm đến trong vùng Công viên địa chất

Tập trung đầu tư, phát triển các điểm của Công viên địa chất, cụ thể: Nâng cấp quy mô trưng bày Trưng tâm thông tin Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (điểm số 1); Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án điểm dừng chân kết hợp giới thiệu địa chất Điểm mỏ nguyên liệu nhôm (điểm số 4) và Điểm mỏ cao lanh (điểm số 5), chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để trưng bày, giới thiệu Di tích lịch sử Căn cứ địa Năm Nung (điểm số 6), bổ sung các biển bảng thông tin tại Tuyến đi bộ rừng tự nhiên (điểm số 7) tại huyện Đắk Glong; Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Điểm Núi lửa Năm Kar (điểm số 8) và Điểm quan sát cảnh quan đồng lúa ven núi lửa (điểm số 10), Triển khai xây dựng và vận hành Trưng tâm Thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô (điểm số 11), lắp đặt bổ sung biển bảng tại Thác Đray Sáp (điểm số 12) và Thác Gia Long (điểm số 14), thu hút đầu tư khai thác hang động núi lửa (điểm số 13) tại huyện Krông Nô; Thúc đẩy đầu tư tại Thác Băng Rúp (Thác Trinh Nữ - Điểm số 16), Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án điểm Cầu Sêrêpôk (điểm số 17), đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại Buôn văn hóa Êđê (điểm số 18) tại huyện Cư Jút; Khuyến khích đầu tư phát triển du lịch canh nông tại Vườn xoài Đắk Mil (điểm số 19), nâng cấp cải tạo điểm dừng chân Rừng cao su (điểm số 21), hợp tác với các đối tác để phát triển điểm Núi lửa Năm Gle (điểm số 26) tại huyện Đắk Mil; Kết hợp giới thiệu hiện vật của Bảo tàng tỉnh tại không gian bên cạnh Nhà triển lãm âm thanh (điểm số 32), tổ chức trưng bày giới thiệu tại Điểm gỗ hóa thạch (điểm số 34), nhà trưng bày đàn đá (điểm số 35) và Nhà công chiêng người Mạ (điểm số 36) tại thành phố Gia Nghĩa; Tổ chức tuyến đi bộ, giới thiệu tại Thác đá Granit (điểm số 43) tại huyện Đắk Glong; Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Trưng tâm thông tin Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn huyện Đắk Song tại ngã tư cầu 20.

2. Công tác nghiên cứu và hợp tác khoa học về Công viên địa chất

Tiếp tục hợp tác triển khai các đề tài đang tham gia; Phối hợp với các cơ sở khoa học nghiên cứu xác định thêm các giá trị địa chất mang tầm quốc tế, quốc gia bổ sung hồ sơ phục vụ công tác tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong thời gian tiếp theo; Nghiên cứu các chuyên đề về văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong vùng Công viên địa chất; Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các tuyến đường đi bộ có tính chất giáo dục trong vùng Công viên địa chất.

3. Về bảo vệ di sản, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu trong vùng Công viên địa chất

Tiếp tục tăng cường bảo vệ các điểm di sản địa chất, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, rửa trôi, xói mòn do thiên tai, thời tiết và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai về môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Hoàn thiện đề án, thực hiện khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy tổng thể các giá trị di sản của Công viên địa chất; Hoàn thiện hồ sơ quản lý các điểm di sản trong vùng Công viên địa chất; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và hình ảnh về đa dạng sinh học của vùng Công viên địa chất vào kho dữ liệu của Công viên địa chất.

4. Về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong vùng Công viên địa chất

Tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại các điểm di sản, điểm đến của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Công viên địa chất cho đối tượng học sinh; Tiếp tục duy trì mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

5. Xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch trong vùng Công viên địa chất

Tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nói riêng và hình ảnh du lịch tỉnh Đắk Nông nói chung; Khảo sát, xây dựng tuyến du lịch thứ 4 của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, phát triển các loại sản phẩm, tour du lịch tại khu vực huyện Cư Jút và các điểm lân cận; Xây dựng các loại tài liệu (tờ rơi, sách, tạp chí, sao chép đĩa phim...); Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh, phóng sự phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông ở trong và ngoài nước; Thúc đẩy quảng bá thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông thông qua nhân vật đại diện, các app, mã QR-code để tích hợp thông tin trên các tờ rơi, bảng đối tác và ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá về Công viên địa chất; Phát triển mạng lưới đối tác của Công viên địa chất với các đơn vị lữ hành, các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch tại địa phương và đối tác phát triển các sản phẩm địa phương trong vùng Công viên địa chất.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển các mô hình du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Khuyến khích phát triển các cửa hàng bán lẻ những sản phẩm của địa phương trong vùng Công viên địa chất. Hình thành các làng nghề phục vụ tham quan và sản xuất sản phẩm làng nghề phục vụ du lịch của Công viên địa chất. Thúc đẩy các đối tác trong vùng Công viên địa chất hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm lẫn nhau.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông hình thành các điểm cung cấp thông tin cho du khách như trung tâm thông tin, quầy thông tin ở các địa phương và đầu tư cơ sở hạ tầng cho các điểm du lịch mới; Hình thành các tuyến đường mòn địa chất, tuyến đường phục vụ cho xe đạp, và các tuyến đường tham quan khác phục vụ nhu cầu tham quan của du khách; thúc đẩy việc sản xuất các bản sao mô phỏng địa chất, các hàng hóa và đồ lưu niệm, sản vật, thực phẩm và hàng hóa được sản xuất ở địa phương (chế tác đồ trang sức từ saphia tổng hợp, chế tác bản sao các nhạc cụ cổ xưa của thế giới, của các dân tộc địa phương và các bản sao mẫu hóa thạch cúc đá thành các mặt hàng lưu niệm để bán cho du khách).

6. Tổ chức, tham gia các hoạt động của mạng lưới Công viên địa chất quốc gia và quốc tế, tham dự các sự kiện xúc tiến du lịch và học tập kinh nghiệm phát triển du lịch trong nước

Tham gia các hoạt động của mạng lưới Công viên địa chất là tiêu chí bắt buộc của UNESCO nhằm mục đích học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển Công viên địa chất. Trong năm 2021, tỉnh Đắk Nông tiếp tục tham gia các hoạt động của mạng lưới Công viên địa chất quốc gia như: Hội nghị, hội thảo, hội chợ, tham quan học tập kinh nghiệm phát triển du lịch...; tham dự các sự kiện xúc tiến du lịch và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh thành trong nước. Chuẩn bị các bước để tổ chức Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa vào năm 2022. Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch ở các tỉnh có đặc điểm tương đồng, phù hợp ứng dụng phát triển du lịch tại địa phương.

7. Xây dựng bộ máy Ban Quản lý và các kế hoạch quản lý, phát triển Công viên địa chất

Tiếp tục ký Hợp đồng với chuyên gia tư vấn cho năm 2021 nhằm xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Tham mưu UBND tỉnh thành lập bộ máy Ban Quản lý/Ban điều phối và bồi dưỡng năng lực và nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông; Xây dựng đội ngũ nhân viên thường trực tại điểm để tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực đón tiếp khách tham quan tại các điểm của công viên địa chất; Phát triển mạng lưới đối tác, cộng tác viên tại các điểm trong vùng công viên địa chất.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với nội dung, nhiệm vụ do cấp tỉnh thực hiện: trên cơ sở nhiệm vụ được giao, kinh phí được bố trí và chế độ chi tiêu hiện hành các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, lồng ghép với chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt để triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

2. Đối với các nhiệm vụ do các địa phương thực hiện do UBND các huyện, thành phố trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông bố trí

kinh phí triển khai thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động này và Phụ lục kèm theo, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ công việc đề ra. Quá trình triển khai thực hiện cần chủ động phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, chuyên gia tư vấn và các đơn vị liên quan để đảm bảo về các nội dung, tiêu chí của nhiệm vụ trong Chương trình hành động đề ra.

2. Giao Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông có trách nhiệm phối hợp với chuyên gia tư vấn hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình hành động này; tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giao các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, quyết định nguồn kinh phí thực hiện nội dung của Chương trình hành động trên cơ sở đề xuất các đơn vị, địa phương đề xuất bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Trên đây là Chương trình hành động xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm 2021. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông triển khai thực hiện. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời gửi văn bản về Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. *nb*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: VH,TT&DL, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, KH&CN, Nội vụ, NN&PTNT, GD&ĐT;
- Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH Đắk Nông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NgV, KGVX (H).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC
Các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC hoàn cầu UNESCO Đắk Nông năm 2021
(Kèm theo Chương trình hành động số 22/22 (CVĐC UBND) ngày 10 tháng 5 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)



Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
1	Đầu tư và phát triển điểm đến của Công viên địa chất				
1.1	Nâng cấp quy mô trưng bày, bổ sung trang thiết bị, hiện vật trưng bày tại Trung tâm thông tin Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (điểm số 1)	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Đã thực hiện
1.2	Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án điểm dừng chân giới thiệu 02 điểm địa chất: Mỏ nguyên liệu nhôm (điểm số 4) và Điểm mỏ cao lanh (điểm số 5)	UBND huyện Đắk Glông	BQL CVĐC Đắk Nông	Theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh	Năm 2021
1.3	Chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức trưng bày nhằm tái hiện, giới thiệu Căn cứ địa Năm Nung bằng thông tin, hình ảnh, thiết bị... kết hợp cung cấp dịch vụ tại điểm (điểm số 6)	UBND huyện Đắk Glông	Sở VH, TT & DL; BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện bố trí hoặc xã hội hóa	Năm 2021

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
1.4	Cung cấp dịch vụ, xây dựng bản đồ tuyến đi bộ, các dấu hiệu đi đường và các bảng đa dạng sinh học để giới thiệu các loài động thực vật trong khu vực Tuyên đi bộ rừng tự nhiên (điểm số 7)	UBND huyện Đắk Glong	BQL CVĐC Đắk Nông; Đơn vị quản lý rừng	UBND huyện bố trí hoặc đề xuất hoặc xã hội hóa	Năm 2021
1.5	Điểm núi lửa Năm Kar (điểm số 8)				
1.5.1	Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Điểm núi lửa Năm Kar (điểm số 8)	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đắk Nông	Theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh	Năm 2021
1.5.2	Thực hiện gia cố, bảo vệ phần đang bị sạt của núi lửa Năm Kar	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện đề xuất	Năm 2021
1.6	Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Điểm quan sát cảnh quan đồng lúa ven núi lửa (điểm số 10)	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đắk Nông	Theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh	Năm 2021

Sst	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
1.7	Triển khai xây dựng và vận hành Trung tâm Thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô (điểm số 11)	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đăk Nông	Theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh	Năm 2021
1.8	Đề nghị chủ đầu tư lắp đặt biển báo, bảng thông tin tại Thác Dray Sáp (điểm số 12)	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đăk Nông		Năm 2021
1.9	Hang động núi lửa C3, C4 (điểm số 13)				
1.9.1	Thu hút đầu tư, đánh giá mức độ an toàn khi triển khai các hoạt động du lịch tại điểm; Xây dựng phương án, kế hoạch quản lý, khai thác du lịch tại hang động núi lửa C3, C4	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đăk Nông	UBND huyện bố trí	Năm 2021
1.9.2	Thu hút đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên đường vào hang C3, C4	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đăk Nông	UBND huyện đề xuất hoặc xã hội hóa	Năm 2021
1.10	Đề nghị đơn vị quản lý khu du lịch phối hợp quản lý cơ sở vật chất tại Thác Gia Long, bổ sung bản đồ chỉ dẫn đến các điểm tham quan lân cận (điểm số 14)	UBND huyện Krông Nô	BQL CVĐC Đăk Nông		Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
1.11	Tiếp tục đề nghị nhà đầu tư triển khai dự án điểm du lịch thác Đầm du lịch thác Băng Rúp (Thác Trinh Nữ - Điểm số 16)	UBND huyện Cư Jút	BQL CVĐC Đắk Nông		Năm 2021
1.12	Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án điểm tham quan Cầu Sêrêpôk (điểm số 17)	UBND huyện Cư Jút	BQL CVĐC Đắk Nông	Theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh	Năm 2021
1.13	Xây dựng phương án phát huy giá trị Buôn văn hóa ÊĐê phục vụ phát triển du lịch tại khu vực Buôn Nui (điểm số 18) (có thể kết hợp với Buôn Buô)	UBND huyện Cư Jút	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện bố trí hoặc đề xuất hoặc xã hội hóa	Năm 2021
1.14	Khuyến khích các hộ dân tại khu vực Vườn xoài Đăk Mil (điểm số 19) đầu tư, xây dựng mô hình du lịch canh nông giới thiệu sản vật và địa chất đặc trưng của khu vực	UBND huyện Đăk Mil	BQL CVĐC Đắk Nông		Năm 2021
1.15	Nâng cấp, tạo điểm nhấn thu hút sự tham quan, dừng chân tại Rừng cao su (điểm số 21)	UBND huyện Đăk Mil	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện bố trí hoặc xã hội hóa	Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
1.16	Núi lửa Năm Gle (điểm số 26)				
1.16.1	Hợp tác với đối tác để phát triển thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho du khách	UBND huyện Đắk Mil	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện bố trí hoặc đề xuất hoặc xã hội hóa	Năm 2021
1.16.2	Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với khu vực núi lửa Năm Gle	UBND huyện Đắk Mil	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện bố trí hoặc xã hội hóa	Năm 2021
1.17	Nhà triển lãm âm thanh (điểm số 32)				
1.17.1	Tổ chức thuyết minh (bao gồm cả người trình diễn nhạc cụ), bảo trì thiết bị âm thanh tại điểm, phục vụ nhu cầu tham quan thường xuyên của du khách	Sở VH, TT&DL		Sở VH, TT&DL bố trí	Năm 2021
1.17.2	Kết hợp giới thiệu hiện vật của Bảo tàng tỉnh tại không gian bên cạnh Nhà triển lãm âm thanh cho du khách tham quan	Sở VH, TT&DL	BQL CVĐC Đắk Nông	Sở VH TT&DL bố trí	Thường xuyên
1.18	Điểm gỗ hóa thạch (điểm số 34): Bố trí địa điểm tổ chức trưng bày, quản lý, giới thiệu các mẫu gỗ hóa thạch kết hợp cung cấp dịch vụ cho du khách theo phương án tự thu tự chi hoặc xã hội hóa	UBND tp Gia Nghĩa	BQL CVĐC Đắk Nông		Năm 2021



Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
1.19	Nhà trưng bày đàn đá (điểm số 35)				
1.19.1	Tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn viên tại điểm để đón tiếp và thuyết minh cho khách tham quan	UBND tp Gia Nghĩa	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND tp Gia Nghĩa bố trí	Năm 2021
1.19.2	Tổ chức quản lý vận hành và hướng dẫn cho cộng đồng địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch	UBND tp Gia Nghĩa	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND tp Gia Nghĩa bố trí	Năm 2021
1.19.3	Tập huấn các nhóm nghệ nhân trình diễn và truyền dạy cho thế hệ trẻ biểu diễn đàn đá và các nhạc cụ trưng bày để giới thiệu cho du khách	UBND tp Gia Nghĩa	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND tp Gia Nghĩa bố trí hoặc đề xuất	Năm 2021
1.20	Nhà công chiêng người Mạ (điểm số 36)				
1.20.1	Tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn viên tại điểm để đón tiếp và thuyết minh cho khách tham quan	UBND tp Gia Nghĩa	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND tp Gia Nghĩa bố trí	Năm 2021
1.20.2	Tổ chức quản lý vận hành và hướng dẫn cho cộng đồng địa phương xây dựng các sản phẩm, mặt hàng du lịch	UBND tp Gia Nghĩa	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND tp Gia Nghĩa bố trí	Năm 2021
1.20.3	Tập huấn các nhóm nghệ nhân trình diễn và truyền dạy cho thế hệ trẻ biểu diễn công chiêng để giới thiệu cho du khách	UBND tp Gia Nghĩa	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND tp Gia Nghĩa bố trí hoặc đề xuất	Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
1.21	Miếu thần đá (điểm số 42)				
1.21.1	Bảo tồn rừng tự nhiên và nâng cấp mở rộng tại điểm	UBND huyện Đắk Glong	Các đơn vị liên quan	UBND huyện bố trí hoặc đề xuất	Năm 2021
1.21.2	Khôi phục lễ cúng thần đá theo nghi thức truyền thống của người Mạ để tổ chức thường niên	UBND huyện Đắk Glong	Các đơn vị liên quan	UBND huyện bố trí	Năm 2021
1.22	Thác đá Granit (điểm số 43)				
1.22.1	Xác lập mối quan hệ đối tác với Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng; Hình thành tuyến đi bộ tham quan cảnh quan rừng, thác nước; cung cấp bản đồ tuyến đi, các dấu hiệu đi đường; tổ chức quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách	UBND huyện Đắk Glong	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện bố trí hoặc đề xuất hoặc xã hội hóa	Năm 2021
1.22.2	Lắp đặt Bảng đa dạng sinh học để giới thiệu các loài động thực vật trong khu vực Vườn quốc gia	UBND huyện Đắk Glong	BQL CVĐC Đắk Nông	UBND huyện bố trí hoặc đề xuất	Năm 2021
1.23	Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm thông tin Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn huyện Đắk Song tại ngã tư cầu 20	UBND huyện Đắk Song	BQL CVĐC Đắk Nông	Theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh	Năm 2021



Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
2	Về công tác nghiên cứu và hợp tác khoa học				
2.1	Nghiên cứu các chuyên đề, đề tài về văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các chuyên đề về truyền dạy về âm nhạc, đàn đá và công chiêng...	Sở VH,TT&DL	Các đơn vị, địa phương liên quan	Sở VH,TT&DL đề xuất	Năm 2021
2.2	Phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh về các nội dung liên quan đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan		Năm 2021
2.3	Triển khai Đề tài khoa học nghiên cứu về Tektite (thiên thạch) trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Điều tra, lập kế hoạch bảo vệ các điểm hóa thạch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	BQL CVĐC Đắk Nông đặt hàng	Sở KH&CN, các đơn vị liên quan	Ngân sách nhà nước	Năm 2021
3	Về bảo vệ di sản, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu				
3.1	Thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt lở tại các điểm sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	UBND các huyện, thành phố liên quan	BQL CVĐC Đắk Nông	Các địa phương liên quan đề xuất	Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
3.2	Triển khai các chương trình hành động liên quan đến biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai về môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	Các đơn vị, địa phương liên quan	Các đơn vị liên quan đề xuất	Năm 2021
3.3	Xây dựng hồ sơ di sản của các điểm di sản thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trình cấp có thẩm quyền công nhận, xếp hạng	Sở VH, TT & DL	BQL CVĐC Đắk Nông	Sở VH, TT & DL đề xuất	Năm 2021
3.4	Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	BQL CVĐC Đắk Nông	Các cơ quan đơn vị liên quan	Đã cấp kinh phí xây dựng Đề án	Năm 2021
4	Về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông				
4.1	Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất (gồm tổ chức các lớp tập huấn, tham quan thực địa; lắp đặt bảng thông tin Công viên địa chất tại một số trường học)	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
4.2	Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong vùng Công viên địa chất và bảo vệ môi trường tại các điểm di sản, điểm đến của Công viên địa chất (khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với các điểm di sản, cảnh quan trong vùng công viên địa chất)	UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC	BQL CVĐC Đắk Nông	Các địa phương liên quan bố trí	Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
4.3	Tổ chức cuộc thi thuyết trình tiếng Anh tìm hiểu về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho đối tượng là học sinh	Sở GD&ĐT	BQL CVĐC Đắk Nông	Sở GD&ĐT đề xuất	Năm 2021
4.4	Xây dựng phim tư liệu về di sản địa chất núi lửa Năm B'lang và hệ thống hang động trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	Đài PT&TH Đắk Nông	BQL CVĐC Đắk Nông	Đài PT&TH Đắk Nông đề xuất	Năm 2021
5	Xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững trong vùng công viên địa chất				
5.1	Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung (đề nghị xác định nội dung cụ thể)	Sở VH,TT&DL	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị liên quan đề xuất	Năm 2021
5.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh; xuất bản các loại tài liệu (tờ rơi, sách, truyện tranh, tạp chí, sao chép đĩa phim...; các phòng sự phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch Công viên địa chất ở trong và ngoài nước; các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá bằng phim ảnh)	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
5.3	Ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên cơ sở sản phẩm thiết kế năm 2020	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
5.4	Phát triển sản phẩm du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông				
5.4.1	Xây dựng app phục vụ du lịch của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông triển khai trên nền tảng máy chủ	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
5.4.2	Xây dựng sản phẩm và video hướng dẫn du lịch văn hóa phi vật thể mang chủ đề Xứ sở của những âm điệu tại các điểm giới thiệu văn hóa	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
5.4.3	Tập huấn hướng dẫn làm một số sản phẩm lưu niệm, quà tặng phục vụ phát triển du lịch	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
5.4.4	Khảo sát xây dựng tuyến du lịch thứ 4 của Công viên địa chất và phát triển các loại sản phẩm, tour du lịch tại khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
5.4.5	Phát triển mạng lưới đối tác của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (nhiệm vụ thường xuyên hàng năm)				
-	Xây dựng các tiêu chí, tài liệu đối tác và quy trình đối tác giữa Ban Quản lý công viên địa chất với các khách sạn, nhà khách và nhà hàng cung cấp dịch vụ	BQL CVĐC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
-	Xây dựng các tiêu chí, tài liệu đối tác và quy trình đối tác giữa Ban Quản lý công viên địa chất với hướng dẫn viên, đại lý du lịch...	BQL CVĐC Đăk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
-	Xây dựng các tiêu chí, tài liệu hợp tác với các đơn vị cung cấp sản phẩm địa phương	BQL CVĐC Đăk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
5.5	Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển các mô hình du lịch tại địa phương	UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC	BQL CVĐC Đăk Nông	UBND các huyện, thành phố liên quan đề xuất (theo quy định hiện hành)	Năm 2021
5.6	Tổ chức thí điểm, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với các điểm di sản, cảnh quan trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông. Trong đó ưu tiên các mô hình tại các địa phương sau:				
-	Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ea Pô trên cơ sở mô hình do Ban quản lý Công viên địa chất bản giao	UBND huyện Cư Jút	Các đơn vị liên quan	UBND huyện bố trí	Năm 2021

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
-	Xây dựng và triển khai mô hình du lịch cộng đồng tại xã Thuận An gắn với núi lửa Năm Gle	UBND huyện Đắk Mil	Các đơn vị liên quan	UBND huyện bố trí	Năm 2021
-	Xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Năm N'Jang hoặc xã Đắk N'Drung gắn với Trung tâm thông tin huyện Đắk Song	UBND huyện Đắk Song	Các đơn vị liên quan	UBND huyện bố trí	Năm 2021
-	Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Đắk Nia gắn với thác Liêng Nung	UBND tp Gia Nghĩa	Các đơn vị liên quan	UBND tp bố trí	Năm 2021
-	Xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Đắk Ha gắn với làng nghề đan lát Mhông	UBND huyện Đắk Glong	Các đơn vị liên quan	UBND huyện bố trí	Năm 2021
-	Xây dựng và triển khai mô hình du lịch cộng đồng tại xã Năm Ndir gắn với điểm cảnh dòng lúa ven núi lửa	UBND huyện Krông Nô	Các đơn vị liên quan	UBND huyện bố trí	Năm 2021
5.7	Sửa chữa, thay mới nội dung pano quảng bá, biển bảng di sản, chỉ dẫn thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	BQL CVDC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
5.8	Tiếp tục duy trì mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông	BQL CVDC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021



Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
6	Tổ chức, tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất, các sự kiện xúc tiến du lịch và học tập phát triển du lịch trong và ngoài nước				
6.1	Tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất quốc gia và hoạt động xúc tiến du lịch tại các tỉnh thành trong nước	BQL CVĐC Đăk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
6.2	Tham gia Hội nghị quốc tế về Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu tại đảo Jeju, Hàn Quốc	BQL CVĐC Đăk Nông	Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan	Đã cấp kinh phí	Căn cứ tình hình thực tế
6.3	Tham mưu UBND tỉnh các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa 2022 (UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương)	BQL CVĐC Đăk Nông	UBQG UNESCO Việt Nam	BQL CVĐC Đăk Nông đề xuất	Năm 2021
6.4	Tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại một số tỉnh, thành trong nước để áp dụng xây dựng mô hình điểm phát triển du lịch tại các địa phương	Sở VH, TT&DL, các địa phương		Sở VH TT&DL đề xuất; các địa phương đề xuất	Năm 2021
7	Xây dựng bộ máy Ban Quản lý, nguồn nhân lực xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông				

NL

Stt	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Nguồn kinh phí	Hoàn thành
7.1	Hợp đồng với chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	BQL CVDC Đắk Nông	Các đơn vị liên quan	Đã cấp kinh phí	Năm 2021
7.2	Tham mưu thành lập bộ máy Ban Quản Lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	Sở Nội vụ	BQL CVDC Đắk Nông		Năm 2021
7.3	Xây dựng đội ngũ nhân viên, công tác viên, đội tác thường trực tại điểm để tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực đón tiếp khách tham quan tại các điểm của Công viên địa chất	Các đơn vị, địa phương liên quan	BQL CVDC Đắk Nông	Các đơn vị, địa phương liên quan đề xuất	Năm 2021
7.4	Tham gia các khóa tập huấn chuyên đề do UNESCO và Mạng lưới tổ chức (nếu có)	BQL CVDC Đắk Nông	UBQG UNESCO Việt Nam	BQL CVDC Đắk Nông	Năm 2021



